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รายงานการประชุมโรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์
คร้ังท่ี  7 / 2565 

วนัท่ี  5 พฤษภาคม  2565 
         ณ  หอ้งประชุม ทองกวาว โรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ ์

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.นายสยาม   ประสานพิมพ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
2.นางกมลรัตน์  วงษา  เภสัชกรช านาญการพิเศษ      กรรมการ  
3.จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      “ 
4.นส.นาคน้อย  นนทวี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ      “ 
5.นส.กฤติยา  เมฆวิมล  ทันตแพทย์ช านาญการ       “ 
5.นายอภิสิทธิ์  บุญส่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ      “ 
6.นางธัญวลัย   ชว่งชิง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา    13.00 น. 
     
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ท่านประธานแจ้ง  ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565  ทางกลุ่มชมรมฟุตบอล
อ าเภอสว่างวีระวงศ์ ขอใช้สนามเพ่ือจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล ในระหว่างวันที่ 23-
24 พฤษภาคม 2565  ขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปด าเนินการเรื่องการเตรียมสนาม
ให้พร้อมแข่งขันด้วย 

- ติดตามอาการป่วยของนส.สุดารัตน์  หาญณรงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการที่
ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์   คุณนาคน้อย  นนทวี หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลรายงาน
อาการป่วย  ตอนนี้ออกมารักษาตัวที่บ้านแล้ว  แต่สภาพร่างกายยังไม่เป็นปกติ ทั้ง
การเดิน การนั่ง  จึงได้ให้เปลี่ยนจุดให้บริการ จาก ER มาประจ าที่จุด OPD  และจะ
เริ่มมาปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

o มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  2   ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2565  
 
          มติที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี  3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

- ไม่มีเรื่องติดตาม 
 
o มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  4  เรื่องท่ีจะประชุม      
4.1 สถานการณ์  การเงินการคลัง (CFO) 

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นางธัญวลัย  ช่วงชิง  รายงานสถานการณ์การเงินการคลังคงเหลือ 
 

 ณ  5  พฤษภาคม  2565 
เงินสดคงเหลือทั้งสิ้น     37,647,573.10  บาท 
งบลงทุน         802,198.33    บาท 
เงินรับฝาก-ลูกข่าย      2,507,155.90     บาท 
คงเหลือเงินสดใช้ได้     34,337,858.87  บาท  
 
เจ้าหนี้การค้าคงเหลือ 17,731,161.78  บาท 
 ณ ปัจจุบัน  สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล  มีสภาพคล่องทางการเงิน FAI  อยู่ในระดับ  0 
 นางธัญวลัย  ช่วงชิง รายงานผลการด าเนินงานรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ตามเอกสารประกอบ 
สถานการณ์การเงินการคลังประจ าเดือน เมษายน 2565 
 
รายงานค่าเสื่อม ปี 2565 
 
  70%  มี 7 รายการ รวมเป็นเงิน  960.725.17 บาท 

- ด าเนินแล้ว 6  รายการ  คงเหลือ 1 รายการ 
     
งบลงทุน ปี 2565 

- โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ได้รับจัดสรร เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่อง
กระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพ่ือเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 1 
เครื่อง มูลค่า 645,000  บาท (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ 
จัดซื้อให้) 
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งบลงทุน ปี 2566 (ขาขึ้น) 
  หมวดสิ่งก่อสร้าง 

- อาคารพัสดุ 1 อาคาร  มูลค่าการก่อสร้าง   10,511,500 
 

                     หมวดครุภัณฑ์ 

- รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2400 cc   มูลค่า   1,358,000 
 

o มติที่ประชุมรับทราบ  
 
 4.2  เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายเภสัชกรรม 

 รายงานคงคลัง 
- คุณกมลรัตน์ วงษา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  

     - รายงานการเบิกใช้วัสดุ/เบิกวัสดุโควิท (ตามเอกสารแนบ) 
     - รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ประจ าเดือน เมษายน 2565 

    
      - มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.3 เรื่องแจ้งจาก ฝ่ายทันตกรรม 
- รายงานผู้มารับริการประจ าเดือน โดยแยกตามสิทธิการรักษา 
(ตามเอกสารแนบ) 
- แจ้งการให้บริการ เฉพาะทางการครอบฟันส าหรับผู้ป่วย 

               
o มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 รายงานความเสี่ยง RM (จากตู้แสดงความคิดเห็น) 
 

 มีรายงานข้อร้องเรียน 1 ฉบับ เรื่องการจ่ายยาล่าช้า 
 รายงานความเสี่ยงจากทีมความเสี่ยง/รายงานอุบัติการณ์ท่ี 

เกิดข้ึน 
 แจ้งให้ทุกคนลงแบบส ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน

วันที่ 31  พฤษภาคม 2565  แล้วทางRM จะปิดระบบ 
 

o มติที่ประชุมรับทราบ 
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4.4 เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
     -  จ.อ.กฤศ  กุลบุตรดี หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิฯ แจ้งการรับช่วง
ต่อการให้การบริการรักษาผู้ป่วย โควิท ในประเภท HI  ต่อจากนี้ไปกลุ่มงานปฐมภูมิฯจะเป็นกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย HI ต่อจากกลุ่มการพยาบาล ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 และเนื่องด้วย
จ านวนผู้ป่วยมีจ านวนมากอาจท าให้ภาระงานในแต่ละวันเพ่ิมข้ึน  จึงขออนุมัติขึ้นท างานล่วงเวลา
เพ่ือให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมาย  
     -  ขอรายงานเรื่องการเผาศพผู้ป่วยโควิทในพ่ืนที่ จากเดิมให้
จัดการศพภายใน 24 ชม.  แต่ ณ ปัจจุบันได้ขยายเวลาออกไป สามารถเก็บศพไว้ได้ 3 วัน แต่ให้อยู่ใน
ข้อก าหนดและมาตราฐานการเก็บรักษาศพอย่างเคร่งครัด     
      
     -  มติที่ประชุมรับทราบ 
 
4.5 เรื่องแจ้งจากฝ่ายยุทธศาสตร์และงานประกัน/IT. 

- สรุปผลรายได้จากการให้บริการหน่วย OPD สิทธิข้าราชการ,
ประกันสังคม,อปท.,สิทธิUC เฉพาะกายอุปกรณ์และส่งเคลม (ตาม
เอกสารแนบ) 

- รายงานสรุปผู้มารับบริการประจ าเดือนมีทั้งสิ้น 4,231/13,242  ครั้ง 
 รายงาน sum adjRw 21.1155  รายงาน CMI. 0.62      
 Active Bad 16.03 % ผู้ป่วยใน 5 คน/วัน 
 รายงานการส่งเคลม HI เดือน มกราคม-มีนาคม 

จ านวน 397 ราย 
 ส่งเคลมช้าเกิน 1 เดือน 5 ฉบับ/เกิน 2 เดือน 1 ฉบับ 
 จ านวนผู้มารับบริการเวรเช้า 141/บ่าย 30/ดึก 4 /

ราย/วัน 
 รายงานการประเมินผลการด าเนินงานเครือข่ายสว่าง

วีระวงศ์ตามตัวชี้วัด รพ.สว่างวีระวงศ์ได้คะแนน 
75.03 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

 มติที่ประชุมรับทราบ 
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4.6เรื่องแจ้งจากฝ่ายการพยาบาล 
     -  คุณนาคน้อย  นนทวี  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รายงานผู้ป่วยโควิท 

Cohort ward ตั้งแต่เดือน ต.ค – เมษายน  568 ราย 
-  รายงานผู้ป่วยโควิท HI ตั้งแต่เดือน ต.ค – เมษายน  1,568 ราย 

                             -  สรุปผู้ป่วย ARI 
   -  รายงานผู้มารับบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ไม่มี

ผู้เสียชีวิต 
   -  รายงานอุบัติเหตุประจ าเดือน มีรายงานอุบัติประจ าเดือน เมษายน 2565

จ านวน 35 ราย    
   -  แจ้งก าหนดการออกตรวจ พอสว. ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่บ้าน

ค าสมิง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี   
 

o มติที่ประชุมรับทราบ 
          
  4.7 เรื่องอ่ืนๆ 

-  คุณธัญวลัย  ช่วงชิง หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอหารือเรื่องการ
จัดตั้งกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง การป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่การติดเชื่อโรค
โควิท 19  

ท่านประธานเสนอให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในการสอบสวนโรค จึงขอเสนอให้
กรรมมี 3 ท่านคือ คุณนาคน้อย  นนทวี คุณแววมณี บรรพตาธิ และจอ.กฤศ 
กุลบุตรดี เป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และท่านประธานย้ าว่า
ต้องติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่จริงๆ เท่านั้นและไม่ใช่จากความประมาทเลินเล่อ
ของเจ้าหน้าที่เอง 

  -     มติที่ประชุมรับทราบ 
 

ประธานแจ้งปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น 
                (นางธัญวลัย  ช่วงชิง) 
                เลขานุการและผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 (นายสยาม   ประสานพิมพ์) 
       ประธานกรรมการ 


